






สรุปข่าว สร.


ประจำวันที่

12 สิงหาคม 2565



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> กัญชา</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. สถานการณ์ในประเทศ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ch7)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคฝีดาษวานรว่า ขณะนี้ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ยืนยันอยู่ที่ 4 คน ผลการตรวจเชื้อชาวต่างชาติกรณี จ.ตราด โดยเก็บตัวอย่างจากแผล ผลเป็นลบ ผู้สัมผัสใกล้ชิดไม่ติดเชื้อ คนที่มีข่าวในภาคอีสานผลเป็นลบเช่นกัน ส่วนความคืบหน้าการตรวจวัดภูมิคุ้มกันจากผู้ที่เคยปลูกฝิ่น ขณะนี้ได้ร่วมกับ รพ.ศิริราช เก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจ แต่กลุ่มตัวอย่างยังมีไม่มาก โดยจะตรวจในกลุ่มอายุ 40 ปี 50 ปี และ 60 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มละ 10 คน และจะทยอยเก็บตัวอย่างเลือดต่อเนื่อง</p> <p>3. MOU วิจัยพัฒนาสารสกัดกัญชา กัญชง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, topnews, hfocus) ทวีตช่อง 5, 9, TNN, NBT</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ และนายพรชัย ปัทมินทร กรรมการบริษัท ดร.ซีบีดี จำกัด ร่วมลงนาม MOU ด้านการวิจัยพัฒนาและการสกัดสารจากกัญชา กัญชง เพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชากัญชงให้ได้มาตรฐาน ต่อยอดเชิงพาณิชย์</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>สถานการณ์ประจำวัน</p> <p>- สถานการณ์ในประเทศ 12 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,455 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,616,512 ราย เสียชีวิต 33 ราย เสียชีวิตสะสม 31,763 ราย รักษาหายเพิ่ม 2,142 ราย รักษาหายสะสม 4,563,165 ราย ยังรักษาอยู่ 21,584 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 593,104,239 (+168,269) ราย 6,448,315 (+241) ราย รักษาหาย 565,011,164 (+139,0612) ราย</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. แนะนำกรักแม่ผ่านออนไลน์/โทร. สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ</p> <p>- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรี แนะนำประชาชนและลูก ๆ ที่จะพาแม่เที่ยวเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ยังคงมาตรการป้องกันตนเองโดยใช้มาตรการ 2U ย้ำต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา โดยเฉพาะการพาแม่ไปทานข้าวนอกบ้าน เข้าร้านอาหาร หรือทำกิจกรรมร่วมกัน เพราะผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ต้องระวังเป็นพิเศษ ขอเชิญชวนให้ลูกบอกกรักแม่ผ่านออนไลน์หรือการโทรศัพท์ เป็นวิธีปลอดภัยที่สุด</p> <p>2. ทลายแหล่งจำหน่ายชุดตรวจโควิดปลอม สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ejan, INN, thailandplus)</p> <p>- นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แลงผลการตรวจค้นชุดตรวจโควิด 19 ปลอม หลายยี่ห้อ มูลค่ากว่า 2,000,000 บาท จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำการสืบสวนจนทราบถึงแหล่งผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ที่ จ.นครปฐม และจ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังพบสถานที่เก็บและขายเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกหลายรายการ เตือนประชาชนให้เลือกซื้อชุดตรวจโควิด 19 จากแหล่งขายที่น่าเชื่อถือและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ตรวจสอบฉลากต้องแสดงเป็นภาษาไทย พร้อมข้อความ “บุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้” และมีเลขทะเบียนเทคโนโลยีระบุไว้บนฉลาก ซึ่งขณะนี้ชุดตรวจ ATK (Home use) ที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ทั้งหมด มี 355 รายการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3. ชง ศบค. เปิดฝัปลงถึงตี 4 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางเยือน ศบค. พิจารณาขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงในพื้นที่ควบคุม ตามเมืองท่องเที่ยวหลัก ถึงเวลา 04.00 น. จากปัจจุบันเปิดให้บริการได้ถึง 02.00 น. ย้ำว่าไม่ใช่การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงแบบสะเปะสะปะไปในทุกพื้นที่ แต่เป็นการเปิดเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ</p> <p>4. คัด 3 ปี คนส่วนใหญ่ติดโควิด สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า เราประมาณการกันว่า ใช้หวัดใหญ่ ระยะเวลา 3 ปี เกือบทุกคนจะเป็นหนึ่งครั้ง โควิด 19 ก็น่าจะเช่นเดียวกันถ้าใช้ระยะเวลา 3 ปี ประชาชนส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยติดเชื้อมาเป็นส่วนใหญ่แล้ว ไทยยึดระยะการระบาดมาถึง 2 ปีครึ่งแล้ว เพื่อให้มีการพัฒนา การรักษา การป้องกันด้วยวัคซีน ย้ำว่าแม้วัคซีนไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ แต่ช่วยลดความรุนแรงได้</p> <p>5. ยารักษาโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ springnews</p> <p>- Shionogi & Co. บริษัทผู้ผลิตยาจากประเทศญี่ปุ่น ทดลองยารักษาโควิด 19 ชนิดรับประทานตัวใหม่ ผลยืนยันสามารถป้องกันโควิดโอไมครอน BA.2.75 ได้</p> <p>6. ผลวิจัยลองโควิดทำสมองฝ่อ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า นักวิจัยบราซิลเผยแพร่ผลการวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด 19 และมีภาวะลองโควิด พบปัญหาด้านความคิดความจำ นอกจากนี้พบว่าทำให้เนื้อสมองฝ่อได้แล้ว ยังส่งผลให้เซลล์ประสาททำงานผิดปกติและตายได้ ดังนั้น การป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อย้อมติที่ดีที่สุด ฉีดวัคซีนให้ครบ รมั้ตระวังเรื่องกิจกรรม/ พฤติกรรมเสี่ยง การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอเป็นหัวใจสำคัญ</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชนสุดสัปดาห์</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยถึงกรณีนักท่องเที่ยวชายฝรั่งเศส ที่เดินทางมาเที่ยว จ.ตราด และมีอาการผิดปกติระบบทางเดินปัสสาวะ พร้อมกับเข้ารับการรักษาตรวจคัดกรองที่ รพ.ตราด มีการเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อก่อโรค และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันจากกรมวิทย์ฯ ไม่พบเชื้อฝีดาษวานร ขอเน้นย้ำว่า โรคฝีดาษวานรไม่ได้ติดต่อง่ายหรือมีความรุนแรง ส่วนใหญ่เชื้ออยู่ที่ตุ่มหนองบริเวณผิวหนังของผู้ป่วย ซึ่งหากประชาชนมีความเสี่ยงจากการสัมผัสกับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร หรือมีอาการสงสัย สามารถเข้ารับการรักษาเชื้อได้ที่ รพ.ใกล้บ้านได้ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ch7, js100, soudhitalk, workpointtoday, amarintv) ทวีตช่อง 5, 9, TNN, NBT)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันผลการตรวจเชื้อที่เก็บจากแผลของชาวต่างชาติ จ.ตราด ผลเป็นลบ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดก็ไม่มีใครติดเชื้อ ขณะที่อีกรายจังหวัดทางภาคอีสาน ให้ผลลบเช่นกัน ดังนั้น ขณะนี้ประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรรวม 4 ราย เท่านั้น ยังไม่มีรายงานการติดเชื้อเพิ่มเติม</p> <p>- ความคืบหน้าการหาอาสาสมัครที่เคย "ปลุกผี" ในอดีตมาทำการเจาะเลือด แล้วมาทดสอบกับเชื้อ "ฝีดาษวานร" ที่ทางกรมวิทย์ฯ ได้ทำการเพาะเชื้อขึ้นในห้องปฏิบัติการ และขณะนี้ได้จำนวนของเชื้อที่มากพอแล้ว เบื้องต้นหาอาสาสมัครภายในกรมฯ ที่เคย "ปลุกผี" โรคฝีดาษในอดีตที่มีอายุประมาณ 40-50 ปีต้น ๆ ตอนนี้ได้แล้วจำนวนหนึ่ง ประมาณ 10 คน ในกลุ่มแรก มาทำการเจาะเลือด เพื่อทดสอบภูมิคุ้มกันที่ยังหลงเหลืออยู่ในร่างกาย ว่าสามารถป้องกันฝีดาษลิงได้มากน้อยขนาดไหน หากผลทดสอบออกมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ร้อยละ 70-72 ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องหาอาสาสมัครเพิ่มเติม แต่หากผลทดสอบออกมาอยู่ที่ระหว่างร้อยละ 10-90 อาจจะต้องหากกลุ่มอาสาสมัครเพิ่มเติมอีก 20-40 คน โดยจะมีการแจ้งความคืบหน้าผลทดสอบในครั้งนี้อีกครั้ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ, thailandplus, newtv, soudhitalk, thaigov, hfocus) ทีวี่ช่อง 5</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ปาฐกถาพิเศษ "บทบาทของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับก้าวต่อไปเพื่อความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ" ตอนหนึ่งเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครบรอบ 10 ปี ว่า ขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างบ้านของตัวเองแล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการประมูลและก่อสร้างอาคารให้เร็วที่สุด เพื่อขยายการให้บริการ ทั้งนี้ 10 ปีที่ก่อตั้งช่วยประเทศให้มีความมั่นคง จัดหาวัคซีนมาให้คนไทยทันเวลาเมื่อฉุกเฉิน เหมือนสถานการณ์โควิด 19 ที่ติดต่อนานมีทุกแพลตฟอร์ม ย้ำต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน การันตีวัคซีนแล้วคนเชื่อถือ กล้ามาฉีด ที่สำคัญต้องปราศจากการเมืองแทรกแซง สร้างองค์ความรู้ ยึดความปลอดภัย ให้ สธ. มีข้อมูลออกนโยบายด้านภูมิคุ้มกัน</p>	-
<p>งานมุทิตาจิตข้าราชการ สธ.</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีการจัดงานมุทิตาจิตให้กับข้าราชการ สธ. ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย. นี้ โดยนายอนุทินกล่าวขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขที่ทำงานตอบสนองนโยบายสธ.อย่างดีในช่วงสถานการณ์โควิด แนะนำนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ที่จะมาเป็นปลัดสธ. คนใหม่พร้อมขอบคุณนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ภาคภูมิใจว่าได้เลือกบุคลากรที่เหมาะสม ถูกกาลเวลา ถูกสถานการณ์ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขได้อย่างดี เป็นที่ชื่นชมของคนใน สธ. และต่างประเทศ</p>	-
<p>การประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัด สธ. ผู้บริหาร สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม พร้อมทั้งมอบรางวัลโครงการประกวดศิลปสร้างสรรค์ "ทำปฐมภูมิ แล้วได้อะไร" ระดับประเทศและเขตสุขภาพ แก่ทีมหมอครอบครัว จำนวน 14 รางวัล ทั้งนี้ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ 2 ประเด็นสำคัญ คือ 1.(ร่าง) ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง กลไกและหลักเกณฑ์ ในการส่งเสริมและพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีความสามารถเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และ 2.เห็นชอบในหลักการการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหา เพื่อจัดทำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิ เรื่อง ลักษณะของหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการที่จะขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการแบ่งเขตพื้นที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิหรือเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ พ.ศ.2562 โดยเตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนาม และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลใช้บังคับต่อไป เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริการสุขภาพปฐมภูมิได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน จ.อุทัยธานี</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thaigov, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์ พยาบาล จิตอาสา ที่ร่วมออกหน่วยพระราชทานฯ พร้อมมอบถุงพระราชทานกับผู้ป่วยหลังผ่าตัดต่อกระดูก พร้อมกล่าวว่า สธ. ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี จักษุแพทย์จิตอาสา จิตอาสาสมัครเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ออกหน่วยพระราชทาน ผ่าตัดต่อกระดูก และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 ก.ค. 2565 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 ส.ค. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 ส.ค. 65 ณ รพ.อุทัยธานี และศูนย์กีฬาเยาวชน เทศบาลเมืองอุทัยธานี มีเป้าหมายให้บริการผ่าตัดต่อกระดูก 150 คน และทันตกรรม 120 คน</p>	-
<p>การตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะผู้บริหาร ร่วมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2565 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจาก ก.พ.ร. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 ก.ค. 65 กรมควบคุมโรคผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลฯ ต่ลกล่าว (ขั้นตอนที่ 1) ซึ่งเป็น 1 ใน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมสรรพากร และสป.สธ.</p>	
<p>MOU โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้โรคเบาหวาน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นพ.ไพโรจน์ สุริยกุลนวิช ผู้แทนมูลนิธิกรมการแพทย์ และคุณจ่อห์น ดอร์เบอร์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนวา นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้โรคเบาหวานในประเทศไทย (Affordability Project)” เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ และยกระดับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศไทย</p>	-
<p>เตือนกินไข่ม้วนตัวดีไม่ช่วยลดหุ่น-เสี่ยงตายได้</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผู้จัดการ, ch7, hfocus, mcot, ejan, newtv, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากกรณีเพจ Drama-addict โพสต์เกี่ยวกับผู้ป่วยสาวชาวจีนรายหนึ่งอยากผอม จึงสั่งไข่ม้วนตัวดีตัวมากินนั้น ถือเป็นอาการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรเลียนแบบเนื่องจากไข่ม้วนตัวดีที่เรียกว่า ซิสติเซอร์โคซิส เป็นพยาธิที่พบได้ในเนื้อหมู เนื้อวัว ซึ่งมีตัวอ่อนพยาธิอยู่ข้างใน คนทั่วไปเรียกเม็ดสาธุ เตือนว่าการกินไข่ม้วนตัวดีไม่ทำให้ลดหุ่น แต่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ อาจทำให้เสียชีวิตได้</p>	-
<p>ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ejan)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ร่วมประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย โดยดำเนินการ 2 ส่วนได้แก่ 1.การลดก๊าซเรือนกระจก ในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อเป็นต้นแบบในการลดโลกร้อน และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 2.การปรับตัว โดยพัฒนาองค์ความรู้ ได้แก่ การดำเนินโครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดทำแผนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการป้องกันและควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ</p>	-
<p>ตำรับยาบำรุงน้ำนมมารดาหลังคลอด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า มารดาหลังคลอดหลายท่าน มักจะประสบปัญหาในเรื่องน้ำนมที่มีปริมาณไม่เพียงพอหรือน้ำนมไหลน้อย จนเกิดความกังวลต่อภาวะโภชนาการของลูก ซึ่งจะก่อให้เกิดความเครียดและยังส่งผลต่อปริมาณของน้ำนมให้ไหลน้อยลงไปอีก จึงขอแนะนำตำรับยาสมุนไพรบำรุงน้ำนมมารดา คือ ตำรับยาประสะน้ำนม ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำนม และกระตุ้นการไหลของน้ำนมแม่ให้ดีขึ้น จากข้อมูลการวิจัยยังไม่พบอาการข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ถือเป็นทางเลือกที่ดีและมีความปลอดภัยสูงสำหรับมารดาหลังคลอด นอกจากนี้ ยังมีสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ชิง ช่วยกระตุ้นน้ำนม บวบ พักทอง และน้ำเต้า ช่วยบำรุงน้ำนม ข้าวโพดอ่อน ช่วยให้การหลั่งน้ำนมเป็นปกติ ใบแมงลัก ช่วยให้น้ำนมไหลดี และหัวปลี ช่วยเพิ่มน้ำนม</p>	-
<p>“อาหารเป็นยา” ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus)</p> <p>- นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผยสรรพคุณอาหารเป็นยา ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยการนำพืชผักสมุนไพรในครัวที่มีรสเผ็ดร้อนมาปรุงเป็นเมนูอาหาร จะช่วยป้องกันและบรรเทาอาการที่มักเกิดในช่วงฝนตกพร้อมแนะนำวิธีการทำทิงเจอร์ข้าวไว้ใช้ในครัวเรือนสำหรับรักษาโรคน้ำกัดเท้า ดังนี้ 1. นำเหง้าข้าวแก่ล้างน้ำให้สะอาดทุบหยาบๆ ใส่ลงในโหลแก้ว 2. เติมน้ำแอลกอฮอล์ที่ใช้สำหรับล้างแผลลงไปพอท่วม 3. ปิดฝาให้สนิท หมักไว้ 7 วัน ให้นำคนเข้า - เย็น 4. เมื่อครบกำหนด กรองเอาแต่น้ำ บรรจุในภาชนะ พร้อมปิดฉลากให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการนำไปใช้ที่ไม่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ วิธีใช้ ใช้สำหรับทาบริเวณที่เป็นโรคน้ำกัดเท้าหรือกลากเกลื้อน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เข้า - เย็นจนกว่าจะหาย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วิจารณ์งานเลี้ยงเกษียณ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โพสต์ว่า งานเลี้ยงเกษียณมุทิตาจิตของ สธ. นำเรื่องวิชาการมาบังหน้า เบิกงบประมาณมากเกินไป</p>	-
<p>สร้าง รพ. 7 ปี ไม่เสร็จ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน โพสต์ว่า ตึกผู้ป่วยนอก รพ.ใหญ่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ ได้งบสร้างมา 524 ล้านบาท 7 ปีแล้ว ยังสร้างไม่เสร็จ</p>	-